

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến

Nhằm đáp ứng với xu thế phát triển hiện nay, thời gian qua, hệ thống ngân hàng đã chú trọng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) như: thanh toán điện tử, thẻ ATM, E-banking, smart banking, internet banking, thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS)... đến mọi đối tượng khách hàng.



Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Thái Bình.

Trước đây, mỗi khi đến kỳ thanh toán tiền điện, tiền nước, chị Vũ Thị Thúy (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) thường bị lờ do đặc thù công việc ở

bộ phận kiểm soát chất lượng sản phẩm ở Công ty TNHH Poong Shin Vina nên chị không thể rời nơi làm việc được. Nhưng từ khi được nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần

Án Bình Chi nhánh Thái Bình tư vấn sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện, tiền nước qua ngân hàng, chị thấy yên tâm hẳn vì không còn phải bận tâm đến việc thu xếp thời gian để đi đóng

tiền nữa. Chị Thúy tâm sự: Không chỉ tiện lợi trong việc đóng tiền điện, tiền nước, việc sử dụng dịch vụ ngân hàng còn giúp tôi có thể thanh toán cước internet, cước điện thoại rất thuận tiện và nhanh chóng mà không phải sử dụng đến tiền mặt.

Cũng như chị Thúy, chị Nguyễn Quỳnh Phương (phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) kinh doanh online nên việc thanh toán qua smartphone được thực hiện thường xuyên. Chị Phương chia sẻ: Trong các dịch vụ thanh toán mua hàng online, tôi tin tưởng sử dụng dịch vụ thanh toán qua smartphone bởi không chỉ nhanh chóng mà còn cho thấy được độ tin cậy của khách hàng khi mua hàng của tôi.

Việc TTKDTM trên địa bàn tỉnh hiện nay được thực hiện chủ yếu tại trụ sở ngân hàng, thông qua các máy ATM, thiết bị chấp

nhận thanh toán thẻ (POS), thông qua mạng internet... Đặc biệt là thanh toán qua POS đang rất được người dân tin tưởng sử dụng bởi không phải mang theo tiền mặt nhưng vẫn có thể thanh toán được do hiện nay hầu hết các siêu thị, cửa hàng, showroom, khách sạn, nhà hàng lớn đều được các ngân hàng trang bị hệ thống POS. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, đến hết tháng 6/2019, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã lắp đặt 161 máy ATM, 583 máy POS (tăng 1 máy ATM, 108 máy POS so với cuối năm 2018). Toàn ngành đã mở gần 840.000 tài khoản thanh toán, phát hành gần 930.000 thẻ thanh toán các loại; tăng 113.000 tài khoản và 10.000 thẻ thanh toán so với cuối năm 2018.

Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình Nguyễn Minh Thiêm cho biết: Để tạo sự chuyển biến trong hoạt động TTKDTM, Chi nhánh đã chủ động phát triển thêm nhiều tính năng sản phẩm, phát triển cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn trong giao dịch, bảo mật thông tin, đặc biệt là với các giao dịch ngân hàng điện tử; ký kết thỏa thuận phối hợp trong hoạt động thanh toán tiền điện, nước và lương qua tài khoản; đồng thời, tích cực mở rộng và phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận POS rộng

khắp tại hầu hết các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn và các cửa hàng lớn trên địa bàn... nhằm tạo điều kiện cho khách hàng trong việc thanh toán các loại hình dịch vụ đã sử dụng. Chính vì thế, đến nay tỷ lệ TTKDTM của Chi nhánh chiếm 76,26% tổng doanh số thanh toán, tăng 4,5% so với thời điểm 31/12/2018.

Không chỉ chú trọng phát triển TTKDTM qua hệ thống ATM và POS, các tổ chức tín dụng trên địa bàn còn đẩy mạnh TTKDTM tại trụ sở giao dịch của ngân hàng. Đến nay hiện có 23 ngân hàng hoạt động với 8 chi nhánh cấp huyện và khu vực 1, 91 phòng giao dịch; 85 quỹ tín dụng nhân dân, trong đó có 48 quỹ mở rộng địa bàn sang 72 xã liên kế và 285 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động trải rộng khắp địa bàn các huyện với đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, do đó có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu thực hiện các giao dịch thanh toán của doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

Nhờ tích cực thực hiện các giải pháp, hoạt động TTKDTM trên địa bàn tỉnh ngày càng phổ biến. Đến ngày 30/6, doanh số TTKDTM qua hệ thống ngân hàng ước đạt 360.000 tỷ đồng, chiếm 75% tổng doanh số thanh toán, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

MINH HƯƠNG

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8

Xe du lịch không có rèm che nắng bị phạt đến 5 triệu đồng

Nghị định số 45/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch có hiệu lực từ ngày 1/8, lần đầu tiên quy định xử phạt các vi phạm vận tải hành khách bằng đường bộ và đường thủy.



Ảnh minh họa

Theo đó, xe ô tô vận tải khách du lịch từ 9 chỗ trở lên không có thùng chứa đồ uống hoặc không có dụng cụ y tế sơ cấp cứu, túi thuốc dự phòng; không có rèm che nắng, danh dự; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực này sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng.

Đơn vị sử dụng nhân viên phục vụ khách du lịch không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định cũng sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Lãng mạ người khác khi chơi thể thao bị phạt đến 20 triệu đồng

Cũng có hiệu lực từ ngày 1/8, Nghị định số 46/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao nêu rõ, hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực này sẽ bị phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng và phải xin lỗi công khai.

Hành vi cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao cũng bị phạt cao nhất 25 triệu đồng, cấm tham dự các giải đấu từ 3 - 6 tháng.

Phạm nhân gia cảnh khổ khăn sẽ được ưu tiên để nghị đặc xá

Nghị định số 52/2019 có hiệu lực từ ngày 1/8 quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá.

Theo đó, các trường hợp phạm nhân được ưu tiên để nghị đặc xá gồm: người bị kết án phạt tù có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt trong suốt quá trình chấp hành án; người bị kết án phạt tù đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự; người bị kết án phạt tù có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình...

Lương hưu, trợ cấp BHXH của cán bộ xã tăng hơn 7%

Thông tư số 09/2019/TT-BNV và Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực lần lượt vào ngày 1 và 15/8 quy định mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của những người thuộc diện sau sẽ tăng 7,19%:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Cách chức người đứng đầu để bố, mẹ, vợ, chồng... làm kế toán trong đơn vị mình quản lý

Nghị định số 59/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 15/8, nêu rõ các mức kỷ luật với hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị nhà nước từng bị cảnh cáo về hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong đơn vị mình quản lý nếu tái phạm sẽ bị kỷ luật cách chức.

Cách chức hoặc buộc thôi việc đối với người có chức vụ, quyền hạn tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác.

(theo vnexpress.net)

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng nhờ sự đồng thuận, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và người dân, đến nay, xã Bách Thuận (Vũ Thu) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, một trong những khó khăn, thách thức đối với Bách Thuận là việc thực hiện tiêu chí giao thông. Với đặc thù địa hình thấp trũng, hệ thống ao, hồ dày đặc, Bách Thuận còn có hệ thống giao thông gồm đường trục huyện, trục xã, trục thôn, nhánh cấp 1, ngõ xóm dài gần 90km. Phần lớn các tuyến đường trong khu dân cư đều nhỏ hẹp, lại nằm giữa hai ao sâu nên chi phí kê ao và làm đường tốn kém hơn nhiều so với việc làm đường giao thông ở các địa phương khác. Trước khó khăn trên, cấp ủy, chính quyền xã đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích lâu dài của việc mở rộng, củng cố hệ thống

BÁCH THUẬN VƯỢT KHÓ VỀ ĐÍCH



Đường nông thôn mới xã Bách Thuận (Vũ Thu).

giao thông nông thôn. Nhờ đó mà các tầng lớp nhân dân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tự giác đóng góp kinh phí, ngày công tham gia làm đường giao thông, tạo thành phong trào sôi nổi. Đặc biệt, không chỉ đóng góp kinh phí theo quy định, nhiều gia đình cán bộ, đảng viên, hộ dân ở các



Người dân trồng hoa, cây cảnh cho hiệu quả kinh tế cao.

khu dân cư đều tự nguyện hiến đất, dỡ tường bao để mở rộng đường, ngoài ra còn ủng hộ thêm tiền mặt để củng cố đường làng, ngõ xóm. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Kim Vinh ở thôn Trung Hòa đã ủng hộ hơn 250 triệu đồng để làm đường. Ông Vinh chia sẻ: Cơ sở hạ tầng có khang trang mới tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân, thế hệ con cháu học tập, lao động sản xuất, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện, Bách Thuận còn huy động nội lực từ nhân dân, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của con em xa quê. Ông Nguyễn Văn Mai, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cùng với tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, xã còn chú trọng thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng chuyên trồng hoa, sản xuất cây cảnh, cây dược liệu, vùng sản xuất rau màu, vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất lúa. Song song với

chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, địa phương còn tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên, khuyến khích người dân phát triển sản xuất thủ công, thương mại, dịch vụ..., giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động. Nhờ chú trọng công tác đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế nên đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, đến nay tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 96,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,35%. Đời sống được nâng lên, nhiều gia đình đã xây dựng được nhà cao tầng, kiên cố và bán kiên cố, mua sắm được các phương tiện hiện đại phục vụ đời sống, đầu tư cho con em học hành đầy đủ, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường được quan tâm, an ninh trật tự được bảo đảm, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và đồng thuận cao của nhân dân, Bách Thuận đã về đích NTM cuối tháng 7/2019.

THANH HUỖN

NAM HẢI

Phát triển nghề truyền thống

Những năm gần đây, các nghề truyền thống của xã Nam Hải (Tiền Hải) được quan tâm tạo điều kiện phát triển, góp phần tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Nghề làm chiếu cói ở Nam Hải trải qua nhiều thăng trầm nhưng đến nay vẫn được lưu giữ, phát triển, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Gia đình anh Hoàng Văn Đình, thôn An Tú là một trong những hộ tiên phong sản xuất chiếu cói bằng máy, anh cho biết: Trước đây, người dân Nam Hải chỉ biết sản xuất một loại chiếu trắng duy nhất từ nguyên liệu cói nguyên chất, hiện nay bà con đã sản xuất được 3 mẫu là chiếu trắng, chiếu

hoa và chiếu kẻ. Nắm bắt thị trường, anh Đình mạnh dạn đầu tư mua 5 máy dệt chiếu công nghiệp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Mỗi ngày cơ sở của anh sản xuất ra trên 100 lá chiếu mẫu mã đẹp, do có sự đổi mới so với chiếu cói truyền thống từ quá trình nhuộm cói, in hoa văn... nên bước đầu được người tiêu dùng chấp nhận. Đầu ra ổn định, cơ sở giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương.

Không chỉ nghề sản xuất chiếu thủ việc làm cho hàng trăm gia đình

mà nghề làm nước mắm nổi tiếng của Nam Hải cũng đang phát triển, xây dựng thương hiệu của riêng mình. Tận mắt chứng kiến quy trình làm nước mắm của người dân Nam Hải mới thấu hiểu nhiệt huyết của họ trong giữ gìn nghề truyền thống của địa phương. Nhiều gia đình đã giữ vững nghề và tiếng tăm của mình qua nhiều thế hệ, tạo nên thương hiệu truyền thống nước mắm Nam Hải. Quy trình chế biến nước mắm truyền thống ở Nam Hải đòi hỏi nhiều công đoạn nghiêm ngặt. Mỗi

công đoạn đều có ý nghĩa quan trọng, tác động đến chất lượng, hương vị, do vậy, làm nước mắm không bao giờ chấp nhận bất kỳ sai sót nào trong quy trình chế biến. Nước mắm truyền thống Nam Hải có hương vị và màu sắc được giữ nguyên vẹn trong bất kỳ thời tiết nào, càng để lâu càng ngon. Hiện toàn xã có trên 100 hộ làm nước mắm nhưng chỉ duy nhất gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn, thôn Nội Lang Nam làm nước mắm quy mô lớn, xây dựng được thương hiệu Đoàn Tuyệt. Cơ sở sản xuất nước mắm Đoàn Tuyệt đã đăng ký nhãn hiệu, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, mỗi năm bán ra thị trường trên 30.000 lít nước mắm, được người tiêu dùng ưa thích.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển nghề truyền thống của địa phương, xã Nam Hải vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách

thức, đó là phần lớn các cơ sở sản xuất đều ở quy mô nhỏ, phát triển mang tính tự phát, sử dụng trang thiết bị lạc hậu; hình thức, kiểu dáng sản phẩm chưa phong phú, chưa quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu. Ngoài ra, các cơ sở đều gặp khó khăn về huy động nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ địa phương không còn mặn mà với nghề truyền thống, đặc biệt yếu tố thu nhập của người lao động có vai trò quyết định tới việc giữ chân họ với nghề truyền thống. Hiện nay, thu nhập của người lao động làm nghề truyền thống thấp nên buộc phải chuyển sang làm nghề khác như đi xuất khẩu lao động, đi làm việc ở tỉnh ngoài hoặc vào làm trong các khu, cụm công nghiệp...

Để bảo tồn và phát huy các giá trị của nghề truyền thống, xã Nam Hải cần phân loại những ngành nghề có khả năng

tồn tại, phát triển để có chính sách phù hợp; lựa chọn sản phẩm đặc trưng để đầu tư phát triển, có sản phẩm tiêu thụ tại một số tỉnh, thành phố lớn; tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân

dân nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, vai trò của phát triển nghề và làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời, thường xuyên quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hộ sản xuất,

kinh doanh, tìm đầu ra cho các sản phẩm nghề truyền thống.

MẠNH THẮNG

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)



Cơ sở sản xuất nước mắm Đoàn Tuyệt (xã Nam Hải, huyện Tiền Hải) mỗi năm bán ra thị trường trên 30.000 lít nước mắm.